

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 19/8, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch. Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị.

Quy hoạch. Việc tổ chức lập các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia đã đạt kết quả bước đầu. Dự kiến trong năm 2021 sẽ có 19/38 quy hoạch ngành quốc gia, 1/6 quy hoạch vùng, 26/63 quy hoạch tỉnh hoàn thành công tác lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; các quy hoạch còn lại sẽ được hoàn thiện và trình thẩm định trong năm 2022. Sau khi được phê duyệt, các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thời kỳ 2021 - 2030 sẽ thay thế cho 19.285 quy hoạch các loại phải lập cho thời kỳ trước khi Luật Quy hoạch được ban hành.

đó tập trung phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh phát triển, đánh giá thực trạng phát triển, đề xuất các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu, định hướng ưu tiên phát triển làm cơ sở cho việc lập quy hoạch tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn trong thực hiện Luật Quy hoạch như: tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 chưa đạt yêu cầu; việc phối hợp và chia sẻ thông tin liên ngành, liên cấp giữa các bộ, ngành, địa phương chậm và còn nhiều hạn chế... Thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quy hoạch.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Việc triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2050 là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2021 và những năm tiếp theo, do đó cần tăng cường sự phối hợp trong tổ chức thực hiện của các

bộ, ngành, địa phương. Quan điểm chung là quyết tâm tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và triển khai thực hiện các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia và các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành khác, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật; đẩy mạnh hơn nữa công tác chỉ đạo, phối hợp; vướng mắc ở cấp, ngành nào thì cấp, ngành đó chủ động, tích cực sửa đổi, hoàn thiện. Các bộ, ngành, địa phương cần chú trọng hoàn thiện thể chế, giảm bớt thủ tục hành chính; phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn; tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý nhà nước trong thực hiện Luật Quy hoạch...

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khái quát tình hình dịch Covid-19 trong cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời, quán triệt một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Thủ tướng lưu ý phải thực hiện nghiêm ngặt việc cách ly giữa người với người, gia đình với gia đình, xã với xã, huyện với huyện, tỉnh với tỉnh, "ai ở đâu ở đó" thì mới có thể cách ly được nguồn lây, kiểm soát lây nhiễm. Để làm tốt việc giãn cách, cần lo cho dân, bảo đảm không ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, bảo đảm nhu cầu y tế, an ninh trật tự, an toàn, an dân. Đồng thời, vận động, kêu gọi và hướng dẫn nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch.

Việc giãn cách xã hội có thể còn kéo dài trong khi nguồn lực con người, vật chất đều có hạn, nhất là các y bác sĩ, điều dưỡng viên đã làm việc hết sức mình trong thời gian dài, quá tải. Thủ tướng kêu gọi các cấp tỉnh, thành phố đã kiểm soát được dịch bệnh ở địa phương mình tiếp tục chi viện, ủng hộ, giúp đỡ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam cao về con người và vật chất theo tinh thần "Tất cả vì miền Nam ruột thịt, vì Thành phố Hồ Chí Minh".

NGUYỄN THỜI

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 30/1/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết số 04 đã từng bước đi vào cuộc sống; nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và đảng viên về giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng được nâng cao; công tác bảo tồn di sản văn hóa gắn với giáo dục truyền thống lịch sử được chú trọng; công tác xây dựng đời sống văn hóa được quan tâm gắn với xây dựng nông thôn mới... Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể có giá trị, mang bản sắc riêng của Thái Bình, di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ thất truyền; công tác bảo tồn di sản văn hóa gắn với quảng bá, phát triển du lịch chưa đạt yêu cầu... Một trong những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhiều sự kiện có tính giáo dục truyền thống từ tỉnh đến cơ sở từ đầu năm 2020 đến nay không triển khai được, các hoạt động lễ hội, biểu diễn văn hóa văn nghệ, du lịch, thể thao... dừng tổ chức trong thời gian dài ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

Sau khi các đại biểu thảo luận về việc thực hiện Nghị quyết số 04 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian qua, những kết quả đạt được cùng những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương những nỗ lực của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí đề nghị thời gian tới ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 04, các quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về lĩnh vực văn hóa; thường xuyên nắm tình hình thực hiện Nghị quyết số 04 tại cơ sở; tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, nhóm giải pháp trong Chương trình hành động số 160 của UBND tỉnh. Phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho công chức văn hóa cơ sở. Quá trình thực hiện Nghị quyết số 04 cần gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Bên cạnh đó, hàng năm ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần có báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 04 để làm cơ sở tiếp tục thực hiện Nghị quyết năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

THĂM, ĐỘNG VIÊN...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà tổ tư vấn phòng, chống dịch tại khu cách ly tập trung xã Nam Hải (Tiền Hải).

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao vai trò của các tổ tư vấn trong phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí đề nghị thành viên các tổ tư vấn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch tại cơ sở, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức phòng, chống dịch của nhân dân. Chú trọng tuyên truyền, vận động các gia đình có người thân đang ở các vùng có dịch động viên người thân không nên về địa phương trong thời điểm hiện nay, ai ở đâu ở yên đó để thuận lợi cho công tác khoanh vùng, dập dịch, tránh lây lan dịch về địa phương. Thường xuyên bám sát cơ sở, cập nhật, nắm bắt tình hình trên địa bàn, đặc biệt là những người ở tỉnh khác trở về địa phương, hướng dẫn khai báo y tế và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã để có chỉ đạo kịp thời. Tích cực tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các hoạt động tôn giáo. Cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm đến hoạt động của các tổ tư vấn bảo đảm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp kiểm soát tốt dịch Covid-19, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 19/8, đoàn công tác của Bộ Y tế do đồng chí Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đến kiểm tra, giám sát chương trình tiêm thử nghiệm vắc-xin Covivac giai đoạn 2 và động viên các tình nguyện viên tham gia tiêm thử nghiệm vắc-xin tại Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư. Dự buổi kiểm tra có các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Vắc-xin được coi là chiến lược quan trọng nhằm nhanh chóng khống chế, đẩy lùi dịch Covid-19. Để người dân sớm được tiếp cận vắc-xin, cùng với việc mua, nhập khẩu vắc-xin, nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin, Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu phát triển và sản xuất vắc-xin trong nước với sự chủ động, tích cực, khẩn trương triển khai các nghiên cứu phát triển, thử nghiệm lâm sàng. Cả nước hiện có 2 vắc-xin phòng Covid-19 đang trong quá trình nghiên cứu là vắc-xin Nano Covax của Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Dược Nanogen và vắc-xin Covivac của Viện Vắc-xin và

sinh phẩm y tế (IVAC), trong đó vắc-xin Covivac đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao sự phối hợp tích cực của tỉnh Thái Bình, sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với một ngũ chuyên gia thực hiện nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng vắc-xin Covivac giai đoạn 2. Sau giai đoạn 2, nếu kết quả đánh giá an toàn sẽ triển khai giai đoạn 3 và các bước tiếp theo, tiến tới sản xuất vắc-xin của Việt Nam, giúp Việt Nam có thể tự chủ vắc-xin phòng Covid-19.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả và kế hoạch chương trình tiêm thử nghiệm tại huyện Vũ Thư. Cụ thể, tham gia tiêm thử nghiệm lâm sàng vắc-xin Covivac giai đoạn 2 có 375 tình nguyện

viên ở các xã: Minh Lăng, Việt Hùng, Bách Thuận (Vũ Thư). Đây là những tình nguyện viên đã được sàng lọc, tuyển chọn từ 692 người trước đó. 375 tình nguyện viên được chia làm 3 nhóm tuổi: 18 - 39 tuổi, 40 - 59 tuổi và từ 60 tuổi trở lên. Việc tiêm thử nghiệm lâm sàng mũi 1 được thực hiện từ ngày 18 - 23/8. Sau 28 ngày tiêm mũi 1 sẽ triển khai tiêm mũi 2. Trong quá trình thử nghiệm vắc-xin, dưới sự chỉ đạo chuyên môn, ngành Y tế, huyện Vũ Thư đã triển khai sâu rộng tới các xã, bố trí cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ chương trình tiêm thử nghiệm lâm sàng vắc-xin Covivac giai đoạn 2.

Sau khi nghe báo cáo kế hoạch triển khai, các đại biểu đã kiểm tra quy trình tiêm thử nghiệm lâm sàng vắc-xin Covivac giai đoạn 2 và động

HOANG LANH

TẬP TRUNG THÁO GỠ KHÓ KHĂN...

(Tiếp theo trang 1)

gần 3km, quy mô đường cấp IV đồng bằng. Dự án được khởi công từ tháng 4/2019, dự kiến

hoàn thành vào tháng 10/2020. Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong quá trình giải phóng mặt



Giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT.455, nối từ đường Thái Bình - Hà Nam đến UBND xã Tây Đà (Hưng Hà).

bằng nên dự án được gia hạn hợp đồng đến tháng 12/2021. Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động, hiện nay vẫn còn 2 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.

Sau khi nghe lãnh đạo

huyện Hưng Hà và đơn vị thi công báo cáo, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu huyện Hưng Hà, cấp ủy, chính quyền địa phương nơi có tuyến đường đi qua tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng để thi công dự án. Trong trường hợp các hộ dân này có tình không bàn giao mặt bằng, cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật để bàn giao cho nhà thầu thi công bảo đảm tiến độ dự án.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT.452, đoạn từ ngã tư La đến đường Thái Bình - Hà Nam có tổng chiều dài tuyến gần 3km, còn lại 0,44km chưa giải phóng mặt bằng do điều chỉnh hành lang bảo trì. Để bảo đảm tiến độ dự án, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương

thẩm định, điều chỉnh trích lục để có căn cứ công khai phương án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, làm cơ sở thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định và thực hiện các bước tiếp theo.

Dự án tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà, đoạn từ đường ĐT.453 đến quốc lộ 39 có chiều dài hơn 9km. Kiểm tra trực tiếp một số đoạn đang thi công, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu huyện Hưng Hà khẩn trương hoàn thiện bản đồ trích lục, trích đo địa chính, trình thẩm định, phê duyệt; đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và chính quyền các xã dự án đi qua tích cực, khẩn trương trong công tác kiểm đếm, lên phương án hỗ trợ, đến bù giải phóng mặt bằng, di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Cùng với bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án, trong quá trình thi công phải thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm môi trường và an toàn giao thông cho người dân.

KHẮC PHỤC SỰ CHỦ QUAN...

(Tiếp theo trang 3)

một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức chiều ngày 9/8, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần quán triệt đến cán

bộ, nhân viên, người lao động không tham gia các hoạt động; ăn uống, tập trung đồng người. Tại hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch chiều ngày 16/8, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

tỉnh tiếp tục nêu rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống dịch như: các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chưa chấp hành triệt để các quy định phòng, chống dịch; vẫn còn tình trạng người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng; còn tình trạng tập trung đông người... Đồng chí yêu cầu cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

không thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch đã đề ra; tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, không tụ tập đông người nơi công cộng...

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, mỗi người hãy nâng cao hơn nữa tinh thần chủ động phòng, chống dịch, hạn chế tụ tập nơi công cộng và

thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến dịch Covid-19 trên các kênh thông tin chính thống để tuân thủ các quy định, khuyến cáo của cơ quan chức năng về phòng, chống dịch. Khi mỗi người đều nâng cao tinh thần chủ động phòng, chống dịch thì mọi nỗ lực của lực lượng tuyến đầu mới có thể thực sự phát huy hiệu quả trong trận chiến chống "giặc" Covid-19.

Tặng quà thanh niên công an làm nhiệm vụ phòng, chống dịch

Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2021), Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tới thăm, động viên các đoàn viên, thanh niên công an đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch tại huyện Quỳnh Phụ và huyện Vũ Thư.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh ghi nhận những nỗ lực vì sức khỏe cộng đồng và chia sẻ những khó khăn, vất vả với lực lượng tuyến đầu chống dịch nói chung, đoàn viên, thanh niên công an nói riêng. Đồng thời, động viên cán bộ, chiến sĩ công an và các lực lượng tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã trao tặng những quà cáp loại và quà với tổng trị giá 20 triệu đồng cho đoàn viên, thanh niên công an đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch.

XUÂN PHƯƠNG

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH

Làm thủ tục nhập cảnh cho tàu vận tải nước ngoài

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền, Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tiến hành làm thủ tục nhập cảnh tàu Gas Planet LPG (quốc tịch Panama) tại vùng biển Thái Bình bảo an toàn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tàu Gas Planet LPG có hành trình xuất phát từ Qatar, chở 45.787,224 tấn khí hóa lỏng nhập cảnh vào Việt Nam, trên tàu có 24 thuyền viên đều mang quốc tịch Ấn Độ. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền đã phối hợp với các lực lượng chức năng làm thủ tục nhập cảnh cho tàu đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Các thuyền viên trên tàu được cấp phát khẩu trang, đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế và khử trùng toàn bộ tàu để phòng tránh dịch bệnh.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền đã tổ chức giám sát và tuyên truyền cho các thuyền viên chấp hành nghiêm việc cách ly tại tàu bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

MINH HƯNG